



METCO

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



56-1 One Report
รายงานทางการเงิน

2567

เว็บไซต์ มูราโมโต้ :
<https://www.metco.co.th>





METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณา นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการ ประเมินค่าที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้ง ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของระบบการ ตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีอิสระ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว


(นายไยอิจิ มูราโมโต้)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 3 (ข) และ 7 ของงบการเงิน	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
สินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงทั้งการล้าสมัยและการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและสินค้าที่ผลิตระหว่างการเก็บรักษา เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ และการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือนั้นอาศัยดุลพินิจและวิจารณญาณของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ และทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเรื่องการอนุมัติรายงานสินค้าล้าสมัยและรายงานการคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ</p> <p>ข้าพเจ้าได้พิจารณารายงานสินค้าล้าสมัยโดยทดสอบการคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากการสุ่มตัวอย่างกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี และเปรียบเทียบการตัดจำหน่ายสินค้าในงวดปัจจุบันกับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าที่เคลื่อนไหวซ้ำในปีก่อน</p> <p>นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยสุ่มตัวอย่างราคาขายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้นปีกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประมาณการต้นทุนในการขาย และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p>



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวสุจิตรา มะเสนา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8645

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน 2567

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน		30 กันยายน	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,985,739,899	2,528,633,673	1,443,936,106	2,194,639,614
ลูกหนี้การค้า	4, 6	2,530,787,972	2,548,387,525	2,158,935,667	2,102,576,925
ลูกหนี้อื่น	4	375,316,922	53,433,524	354,008,218	35,045,998
สินค้าคงเหลือ	7	1,765,477,358	1,532,478,599	1,368,155,509	1,041,219,992
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		19,930,016	-	19,930,016	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,677,252,167	6,662,933,321	5,344,965,516	5,373,482,529
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	299,998,000	299,998,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9	2,308,119,968	2,472,438,432	1,803,981,277	1,831,347,881
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		25,331,832	37,541,451	22,422,670	35,815,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	19,778,262	16,186,206	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,124,637	11,952,935	1,954,636	2,254,636
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,355,354,699	2,538,119,024	2,128,356,583	2,169,416,066
รวมสินทรัพย์		9,032,606,866	9,201,052,345	7,473,322,099	7,542,898,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน		30 กันยายน	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	4	1,685,452,350	1,832,504,806	1,514,455,082	1,598,854,998
เจ้าหนี้อื่น	4	313,773,625	321,684,895	275,004,577	280,801,521
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4	20,213,900	9,974,241	16,267,588	8,270,049
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	99,147,663	111,831,047	16,079,837	16,622,647
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		8,536,676	39,442,489	-	35,301,054
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,127,124,214	2,315,437,478	1,821,807,084	1,939,850,269
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10	151,540,497	230,313,719	12,300,706	15,981,756
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	12,441,468	5,915,124	12,441,468	5,915,124
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	11	406,381,752	374,658,405	323,089,658	309,213,955
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		570,363,717	610,887,248	347,831,832	331,110,835
รวมหนี้สิน		2,697,487,931	2,926,324,726	2,169,638,916	2,270,961,104
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 23,898 พันหุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		238,981,000	238,981,000	238,981,000	238,981,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 20,898 พันหุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		208,981,000	208,981,000	208,981,000	208,981,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	12	653,700,000	653,700,000	653,700,000	653,700,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย	13	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		5,447,437,935	5,387,046,619	4,416,002,183	4,384,256,491
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,335,118,935	6,274,727,619	5,303,683,183	5,271,937,491
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,032,606,866	9,201,052,345	7,473,322,099	7,542,898,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2567	2566	2567	2566	
	(บาท)				
รายได้					
รายได้จากการขาย	4, 14	15,833,113,852	17,908,076,412	13,535,218,496	15,515,461,427
เงินปันผลรับ	4, 8	-	-	19,999,866	19,999,866
รายได้อื่น	4	125,167,507	112,210,164	81,353,737	76,007,914
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	15,478,160	-	-
รวมรายได้		15,958,281,359	18,035,764,736	13,636,572,099	15,611,469,207
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4, 7, 15	14,614,122,584	16,575,199,739	12,400,682,135	14,259,506,605
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 15	370,555,942	380,289,535	355,007,616	365,858,845
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 15	327,499,082	675,143,170	281,866,062	629,594,075
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		267,263,531	-	284,120,397	945,706
ต้นทุนทางการเงิน		9,537,404	10,469,087	707,378	1,813,710
รวมค่าใช้จ่าย		15,588,978,543	17,641,101,531	13,322,383,588	15,257,718,941
กำไรก่อนภาษีเงินได้		369,302,816	394,663,205	314,188,511	353,750,266
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16	73,609,956	151,978,438	59,145,869	140,895,885
กำไรสำหรับปี		295,692,860	242,684,767	255,042,642	212,854,381

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ					
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	11, 16	(32,900,513)	(5,619,150)	(17,894,938)	(4,788,252)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	16	6,580,103	1,123,830	3,578,988	957,650
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(26,320,410)	(4,495,320)	(14,315,950)	(3,830,602)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>269,372,450</u>	<u>238,189,447</u>	<u>240,726,692</u>	<u>209,023,779</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	17	<u>14.15</u>	<u>11.61</u>	<u>12.20</u>	<u>10.19</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินรวม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	
			(บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	208,981,000	653,700,000	25,000,000	5,525,023,109	6,412,704,109
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่					
เงินปันผล	18	-	-	(376,165,937)	(376,165,937)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		-	-	(376,165,937)	(376,165,937)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	242,684,767	242,684,767
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	(4,495,320)	(4,495,320)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	238,189,447	238,189,447
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	208,981,000	653,700,000	25,000,000	5,387,046,619	6,274,727,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	งบการเงินรวม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			สำรองตาม กฎหมาย (บาท)	กำไรสะสม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	208,981,000	653,700,000	25,000,000	5,387,046,619	6,274,727,619
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่					
เงินปันผล	18	-	-	(208,981,134)	(208,981,134)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		-	-	(208,981,134)	(208,981,134)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	295,692,860	295,692,860
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	(26,320,410)	(26,320,410)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	269,372,450	269,372,450
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	208,981,000	653,700,000	25,000,000	5,447,437,935	6,335,118,935

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสม		
			สำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	208,981,000	653,700,000	25,000,000	4,551,398,512	5,439,079,512
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	18	-	-	(376,165,800)	(376,165,800)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(376,165,800)	(376,165,800)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	212,854,381	212,854,381
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	(3,830,602)	(3,830,602)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	209,023,779	209,023,779
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	208,981,000	653,700,000	25,000,000	4,384,256,491	5,271,937,491

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสม		
			สำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	208,981,000	653,700,000	25,000,000	4,384,256,491	5,271,937,491
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	18	-	-	(208,981,000)	(208,981,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(208,981,000)	(208,981,000)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	255,042,642	255,042,642
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	(14,315,950)	(14,315,950)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	240,726,692	240,726,692
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	208,981,000	653,700,000	25,000,000	4,416,002,183	5,303,683,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2567	2566	2567	2566
(บาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	295,692,860	242,684,767	255,042,642	212,854,381
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16	73,609,956	151,978,438	59,145,869
ต้นทุนทางการเงิน		9,537,404	10,469,087	707,378
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15	440,002,377	437,973,328	264,309,083
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		176,553,569	(19,651,801)	181,644,155
(กำไร) ขาดทุนจากตราอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น		(19,930,016)	-	(19,930,016)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	7	3,303,662	(29,381,411)	3,049,236
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		2,464,779	507,763	1,543,139
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	11	36,291,653	55,289,132	27,930,739
เงินปันผลรับ	4	-	-	(19,999,866)
		1,017,526,244	849,869,303	753,442,359
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า		(73,605,586)	121,177,721	(146,674,684)
ลูกหนี้อื่น		(309,800,367)	86,373,651	(306,879,957)
สินค้าคงเหลือ		(236,302,421)	199,965,838	(329,984,753)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,828,298	(1,808,498)	300,000
เจ้าหนี้การค้า		(131,865,874)	(380,283,156)	(69,596,110)
เจ้าหนี้อื่น		(4,442,990)	(75,074,277)	(2,354,086)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	11	(37,468,819)	(31,994,619)	(31,949,974)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน		233,868,485	768,225,963	(133,697,205)
จ่ายภาษีเงินได้		(107,318,328)	(217,375,356)	(96,658,541)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		126,550,157	550,850,607	(230,355,746)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,160,302	3,588,390	3,026,806	1,553,550
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(218,064,669)	(252,686,973)	(201,983,965)	(225,809,963)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,730,900)	(24,206,738)	(4,379,499)	(23,783,738)
เงินปันผลรับ	-	-	19,999,866	19,999,866
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(219,635,267)</u>	<u>(273,305,321)</u>	<u>(183,336,792)</u>	<u>(228,040,285)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(124,370,046)	(117,040,087)	(17,982,402)	(18,249,162)
เงินปันผลจ่าย	18 (208,981,134)	(376,165,937)	(208,981,000)	(376,165,800)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(9,537,404)	(10,469,087)	(707,378)	(1,813,710)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(342,888,584)</u>	<u>(503,675,111)</u>	<u>(227,670,780)</u>	<u>(396,228,672)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(435,973,694)	(226,129,825)	(641,363,318)	(359,003,087)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(106,920,080)	11,131,780	(109,340,190)	9,917,346
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	<u>(542,893,774)</u>	<u>(214,998,045)</u>	<u>(750,703,508)</u>	<u>(349,085,741)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	2,528,633,673	2,743,631,718	2,194,639,614	2,543,725,355
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	5 <u>1,985,739,899</u>	<u>2,528,633,673</u>	<u>1,443,936,106</u>	<u>2,194,639,614</u>
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปีมีดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	9 265,471,139	440,663,765	224,842,710	294,553,222
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า	(37,166,811)	(200,726,860)	(14,861,206)	(80,980,825)
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(10,239,659)	12,750,068	(7,997,539)	12,237,566
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด	<u>218,064,669</u>	<u>252,686,973</u>	<u>201,983,965</u>	<u>225,809,963</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ	รายการ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	สินค้าคงเหลือ
8	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
9	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
11	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
12	ทุนเรือนหุ้น
13	สำรองตามกฎหมาย
14	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
15	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
16	ภาษีเงินได้
17	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
18	เงินปันผล
19	เครื่องมือทางการเงิน
20	การบริหารจัดการทุน
21	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2535 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย และมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 และ เลขที่ 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีคือ Muramoto Industry Co., Ltd. บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน โลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) งบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3(จ))) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

(ง.4) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการค้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคาร

(ฉ) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ข) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโซหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 และ 20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4 - 31 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	2, 3, 5, 6 และ 10 ปี

(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายงานภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	3 และ 5 ปี
-----------------------	------------

(ญ) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาออกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัตถุดิบด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัตถุดิบใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม โดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัตถุดิบใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเมื่อมีการวัตถุดิบหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

(ฉ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาวะผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาวะผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปีโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีของกลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ภาวะผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัท ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(๕) *ประมาณการหนี้สิน*

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(๗) *การวัดมูลค่ายุติธรรม*

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้อย่างแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

(ณ) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

(ฉ) รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ค) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ง) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ทางการเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 1 และ 8 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
Muramoto Industry Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทและมีกรรมการบางท่านร่วมกันกับบริษัท
Muramoto USA Inc.	สหรัฐอเมริกา	บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการบางท่านร่วมกันกับบริษัท
Muramoto Audio-Visual Philippine Inc.	ฟิลิปปินส์	บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการบางท่านร่วมกันกับบริษัท
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รายการที่สำคัญกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
บริษัทใหญ่				
ขายสินค้า	1,945,039	2,188,452	1,945,035	2,188,449
ซื้อสินค้า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,169	66,636	53,103	64,008
ค่าบริการ	224,717	256,504	222,031	253,576
ค่าธรรมเนียมทางเทคนิค	4,859	4,154	4,231	3,856
รายได้อื่น	219	4,297	153	4,297
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	101	264
ซื้อสินค้า	-	-	97,279	116,847
เงินปันผลรับ	-	-	20,000	20,000
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	68,385	68,761	68,385	68,761
รายได้อื่น	-	344	-	344

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	61,269	55,422	16,178	16,223
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	44	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	61,269	55,466	16,178	16,223

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			

ลูกหนี้การค้า

บริษัทใหญ่	332,339	389,850	332,339	389,848
บริษัทย่อย	-	-	41	-
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	14,829	22,417	14,829	22,417
รวม	347,168	412,267	347,209	412,265

ลูกหนี้อื่น

บริษัทใหญ่	24	598	24	598
รวม	24	598	24	598

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทใหญ่	3,228	7,299	3,155	6,839
บริษัทย่อย	-	-	18,370	18,832
รวม	3,228	7,299	21,525	25,671

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทใหญ่	65,475	74,383	63,964	72,986
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	5	-	5
รวม	65,475	74,388	63,964	72,991
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
บริษัทใหญ่	1,636	3,251	1,636	3,251
รวม	1,636	3,251	1,636	3,251

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทใหญ่ค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารจำนวน 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าจำนวนเงิน 198 ล้านบาท) และ 675 ล้านบาท (30 กันยายน 2566: จำนวน 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าจำนวนเงิน 224 ล้านบาท) และ 775 ล้านบาท)

สัญญาบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทใหญ่โดยบริษัทใหญ่ตกลงจะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางเทคนิคและความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่บริษัทในการผลิตและการตลาดสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 และบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดขายรวมของแต่ละปี สัญญานี้สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบก่อนสัญญาสิ้นสุดลง

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	303	363	73	133
เงินฝากธนาคาร	1,985,437	2,528,271	1,443,863	2,194,507
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน งบกระแสเงินสด	<u>1,985,740</u>	<u>2,528,634</u>	<u>1,443,936</u>	<u>2,194,640</u>

6 ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2,530,788	2,548,388	2,158,936	2,102,577
รวม	<u>2,530,788</u>	<u>2,548,388</u>	<u>2,158,936</u>	<u>2,102,577</u>

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
วัตถุดิบ	597,380	663,705	462,937	511,212
สินค้าระหว่างผลิต	219,234	222,342	140,652	136,244
สินค้าสำเร็จรูป	873,118	478,666	740,171	305,215
วัสดุสิ้นเปลือง	63,073	51,751	35,256	29,464
สินค้าระหว่างทาง	43,218	143,258	17,542	84,438
	<u>1,796,023</u>	<u>1,559,722</u>	<u>1,396,558</u>	<u>1,066,573</u>
หัก ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง	<u>(30,546)</u>	<u>(27,243)</u>	<u>(28,402)</u>	<u>(25,353)</u>
สุทธิ	<u>1,765,477</u>	<u>1,532,479</u>	<u>1,368,156</u>	<u>1,041,220</u>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก				
รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	14,610,820	16,604,581	12,397,633	14,257,475
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	3,303	-	3,049	2,032
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(29,381)	-	-
สุทธิ	<u>14,614,123</u>	<u>16,575,200</u>	<u>12,400,682</u>	<u>14,259,507</u>

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ร้อยละ)				(พันบาท)			
บริษัทย่อย								
บริษัท สิวา								
เทคโนโลยี จำกัด	99.99	99.99	300,000	300,000	299,998	299,998	20,000	20,000

บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	งบการเงินรวม		เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
				เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)			
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	422,729	47,943	3,832,903	6,466,684	77,905	161,556	42,842	11,052,562
เพิ่มขึ้น	-	-	78,684	239,395	15,260	17,395	89,930	440,664
โอน	-	-	50,374	62,532	-	40	(112,946)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(1,001)	(1,001)
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(16,029)	(346,097)	(10,475)	(2,792)	-	(375,393)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	(67,973)	-	(3,944)	-	-	(71,917)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ								
1 ตุลาคม 2566	422,729	47,943	3,877,959	6,422,514	78,746	176,199	18,825	11,044,915
เพิ่มขึ้น	-	-	6,666	96,088	17,287	24,090	121,340	265,471
โอน	-	-	13,709	66,473	-	1,069	(81,251)	-
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(26,501)	(230,001)	(12,614)	(8,690)	-	(277,806)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	422,729	47,943	3,871,833	6,355,074	83,419	192,668	58,914	11,032,580

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินรวม						งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน		
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	5,084	43,021	2,545,307	5,767,622	37,961	129,400	-	8,528,395
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,542	600	120,781	261,257	18,882	15,169	-	419,231
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(15,868)	(341,771)	(10,475)	(2,772)	-	(370,886)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	(1,888)	-	(2,375)	-	-	(4,263)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ								
1 ตุลาคม 2566	7,626	43,621	2,648,332	5,687,108	43,993	141,797	-	8,572,477
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,541	601	120,149	258,796	19,297	19,678	-	421,062
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(22,635)	(226,211)	(11,547)	(8,686)	-	(269,079)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	10,167	44,222	2,745,846	5,719,693	51,743	152,789	-	8,724,460

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	412,350	4,322	1,213,007	440,065	39	34,211	18,825	2,122,819
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2,753	-	16,620	295,341	34,714	191	-	349,619
	415,103	4,322	1,229,627	735,406	34,753	34,402	18,825	2,472,438
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	412,350	3,721	1,114,223	416,841	21	39,765	58,914	2,045,835
สินทรัพย์สิทธิการใช้	212	-	11,764	218,540	31,655	114	-	262,285
	412,562	3,721	1,125,987	635,381	31,676	39,879	58,914	2,308,120

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 6,330 ล้านบาท (2566: 6,341 ล้านบาท)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน		
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	391,036	47,943	2,765,015	4,186,533	60,717	139,998	40,764	7,632,006
เพิ่มขึ้น	-	-	68,831	109,446	13,008	13,784	89,484	294,553
โอน	-	-	50,234	61,636	-	-	(111,870)	-
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(16,029)	(278,851)	(7,946)	(1,566)	-	(304,392)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	(67,973)	-	(3,944)	-	-	(71,917)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ								
1 ตุลาคม 2566	391,036	47,943	2,800,078	4,078,764	61,835	152,216	18,378	7,550,250
เพิ่มขึ้น	-	-	5,848	69,184	14,861	17,049	117,901	224,843
โอน	-	-	13,709	63,953	-	229	(77,891)	-
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(18,288)	(151,462)	(5,289)	(8,322)	-	(183,361)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	391,036	47,943	2,801,347	4,060,439	71,407	161,172	58,388	7,591,732

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน		
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	5,084	43,021	1,728,693	3,860,573	28,541	112,201	-	5,778,113
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,542	600	78,307	137,853	14,311	12,972	-	246,585
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(15,868)	(276,172)	(7,946)	(1,547)	-	(301,533)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	(1,888)	-	(2,375)	-	-	(4,263)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ								
1 ตุลาคม 2566	7,626	43,621	1,789,244	3,722,254	32,531	123,626	-	5,718,902
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,541	601	78,925	133,327	15,417	15,726	-	246,537
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(15,259)	(149,890)	(4,222)	(8,317)	-	(177,688)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	10,167	44,222	1,852,910	3,705,691	43,726	131,035	-	5,787,751

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน		
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	380,657	4,322	1,010,834	356,510	38	28,590	18,378	1,799,329
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2,753	-	-	-	29,266	-	-	32,019
	383,410	4,322	1,010,834	356,510	29,304	28,590	18,378	1,831,348
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	380,657	3,721	948,437	354,747	19	30,138	58,388	1,776,107
สินทรัพย์สิทธิการใช้	212	-	-	-	27,662	-	-	27,874
	380,869	3,721	948,437	354,747	27,681	30,138	58,388	1,803,981

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 4,254 ล้านบาท (2566: 4,275 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินและยานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงานเป็นเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า โดยเงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นเงินไปปกติทั่วไปสำหรับในประเทศไทย

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- ที่ดิน	2,542	2,542	2,542	2,542
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,856	6,361	-	1,888
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	96,680	94,458	-	-
- ยานพาหนะ	19,279	18,864	15,398	14,293
- เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	77	77	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	9,537	10,469	707	1,814
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	5,830	6,934	3,874	5,370

ในปี 2567 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำนวน 132 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 128 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ)

10 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	250,688	342,145	28,381	32,604
รวม	250,688	342,145	28,381	32,604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวนรวม 1,369 ล้านบาท (เงินกู้ยืมระยะสั้น และการค้ำประกัน) (2566: 1,595 ล้านบาท)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

11 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	382,904	355,162	299,612	289,718
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	23,478	19,496	23,478	19,496
รวม	<u>406,382</u>	<u>374,658</u>	<u>323,090</u>	<u>309,214</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันต้นปี	374,658	345,745	309,214	280,756
	(พันบาท)			
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	22,856	21,058	18,155	16,443
ต้นทุนบริการในอดีต	-	20,412	-	20,412
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	10,922	10,319	8,847	8,278
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ	2,514	3,500	929	1,346
	<u>36,292</u>	<u>55,289</u>	<u>27,931</u>	<u>46,479</u>

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติทางการเงิน	26,800	102	18,880	102
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	6,101	5,517	(985)	4,686
	<u>32,901</u>	<u>5,619</u>	<u>17,895</u>	<u>4,788</u>
ผลประโยชน์จ่าย	<u>(37,469)</u>	<u>(31,995)</u>	<u>(31,950)</u>	<u>(22,809)</u>
ณ วันสิ้นปี	<u>406,382</u>	<u>374,658</u>	<u>323,090</u>	<u>309,214</u>

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	2.5	3.1 และ 3.2	2.5	3.1
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	3.0 และ 4.0	2.5 และ 4.0	4.0	4.0
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 10.0	0 - 15.0	0 - 13.0	0 - 15.0

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรารณณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางรณณะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คือช่วง 8 ถึง 10 ปี (2566: 8 ถึง 10 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
อัตรากิลด	(15,519)	(14,105)	16,624	15,089
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	15,482	14,128	(14,600)	(13,336)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(15,444)	(13,946)	8,737	7,735
การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ	224	181	(218)	(177)

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
อัตรากิลด	(11,969)	(11,102)	12,817	11,872
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	11,975	11,147	(11,299)	(10,528)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(11,944)	(10,952)	6,742	6,035
การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ	224	181	(218)	(177)

12 **ทุนเรือนหุ้น**

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

13 **สำรองตามกฎหมาย**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

14 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์
- ส่วนงาน 2 ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน
- ส่วนงาน 3 ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		งบการเงินรวม				ตัดรายการ			
	สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์	สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน	สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน	สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน	หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ	รวม	รวม	รวม	ระหว่างกัน	รวม	รวม	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ล้านบาท)											
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน												
รายได้จากลูกค้าภายนอก	3,274	3,528	11,952	13,609	607	771	15,833	17,908	-	-	15,833	17,908
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1	12	96	105	-	-	97	117	(97)	(117)	-	-
รวมรายได้	3,275	3,540	12,048	13,714	607	771	15,930	18,025	(97)	(117)	15,833	17,908
การจำแนกรายได้												
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก												
ไทย	1,304	1,280	5,235	11,443	217	288	6,756	13,011	-	-	6,756	13,011
ญี่ปุ่น	1,849	2,130	6,717	2,166	390	483	8,956	4,779	-	-	8,956	4,779
สหรัฐอเมริกา	68	64	-	-	-	-	68	64	-	-	68	64
อื่น ๆ	53	54	-	-	-	-	53	54	-	-	53	54
รวมรายได้	3,274	3,528	11,952	13,609	607	771	15,833	17,908	-	-	15,833	17,908
ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้												
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	3,274	3,528	11,952	13,609	607	771	15,833	17,908	-	-	15,833	17,908
รวมรายได้	3,274	3,528	11,952	13,609	607	771	15,833	17,908	-	-	15,833	17,908

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		งบการเงินรวม				ตัดรายการ			
	สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์		สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน		ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ	รวม		ระหว่างกัน	รวม			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
					(ล้านบาท)							
กำไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้	80	81	297	327	12	7	389	415	(20)	(20)	369	395
ดอกเบี้ยรับ	8	2	19	9	1	1	28	12	-	-	28	12
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	(10)	(10)	-	-	(10)	(10)	-	-	(10)	(10)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(66)	(113)	(363)	(302)	(11)	(23)	(440)	(438)	-	-	(440)	(438)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15)	(31)	(56)	(114)	(3)	(7)	(74)	(152)	-	-	(74)	(152)
สินทรัพย์ส่วนงาน	1,180	1,120	3,716	3,691	1,130	1,185	6,026	5,996	(19)	(20)	6,007	5,976
หนี้สินส่วนงาน	(401)	(422)	(1,388)	(1,486)	(70)	(85)	(1,859)	(1,993)	18	19	(1,841)	(1,974)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์		หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน		หุ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ		รวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ล้านบาท)							
การจำแนกรายได้								
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก								
ไทย	1,161	1,129	5,235	11,443	217	288	6,613	12,860
ญี่ปุ่น	1,849	2,130	4,680	9	272	398	6,801	2,537
สหรัฐอเมริกา	68	64	-	-	-	-	68	64
อื่น ๆ	53	54	-	-	-	-	53	54
รวมรายได้	3,131	3,377	9,915	11,452	489	686	13,535	15,515
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้								
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	3,131	3,377	9,915	11,452	489	686	13,535	15,515
รวมรายได้	3,131	3,377	9,915	11,452	489	686	13,535	15,515

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2567	2566	2567	2566
	(ล้านบาท)			
ส่วนงานที่รายงาน	6,007	5,976	1,841	1,974
จำนวนที่ไม่ได้เป็นส่วน	3,026	3,225	856	952
รวม	9,033	9,201	2,697	2,926

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ส่วนงานที่ 1, 2 และ 3 มีการจัดการทั่วโลกแต่มีการผลิตและสำนักงานขายในประเทศไทย

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์สำนักงานและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 11,949 ล้านบาท (2566: 15,778 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม

บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

15 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ	391,344	(146,000)	439,364	(55,596)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	11,831,882	13,116,160	10,562,293	11,777,673
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	2,140,139	2,214,228	1,710,790	1,793,669
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	440,002	437,973	264,309	263,378
ค่าบริการ	224,717	256,225	222,031	253,576
ค่าขนส่ง	107,466	85,307	104,858	82,062
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,419	14,439	9,920	9,865
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	16,820	18,184	14,864	16,620
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	-	300,423	-	300,423
อื่น ๆ	142,389	1,333,693	(290,873)	813,290
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการ จัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,312,178	17,630,632	13,037,556	15,254,960

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จากการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำปี 2563 โดยกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (“LTO”) กรมสรรพากรเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่ต้องจ่ายชำระรวมทั้งสิ้น 300.4 ล้านบาท บริษัทได้ชำระภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรแล้วในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566 และบันทึกทั้งจำนวนไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	64,096	141,001	49,041	129,880
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป	-	6,765	-	6,765
	64,096	147,766	49,041	136,645
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	9,514	4,212	10,105	4,251
	73,610	151,978	59,146	140,896

ภาษีเงินได้	งบการเงินรวม					
	2567			2566		
	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(32,900)	6,580	(26,320)	(5,619)	1,124	(4,495)
รวม	(32,900)	6,580	(26,320)	(5,619)	1,124	(4,495)

ภาษีเงินได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2567			2566		
	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(17,895)	3,579	(14,316)	(4,788)	958	(3,830)
รวม	(17,895)	3,579	(14,316)	(4,788)	958	(3,830)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

การกระทบยอดเพื่อหา

อัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566		2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		369,303		394,663		314,189		353,750
จำนวนภาษีตาม								
อัตราภาษีเงินได้	20	73,861	20	78,933	20	62,838	20	70,750
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		-		-		(4,000)		(4,000)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ								
หักได้เพิ่ม		(623)		(420)		(484)		(386)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม								
ทางภาษีและอื่น ๆ		372		66,700		792		67,767
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่								
บันทึกค่าไป		-		6,765		-		6,765
รวม	20	73,610	39	151,978	19	59,146	40	140,896

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 30 กันยายน				
			(พันบาท)	
รวม	90,178	83,217	(82,841)	(72,946)
การหักกลบรายการของภาษี	(70,400)	(67,031)	70,400	67,031
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	19,778	16,186	(12,441)	(5,915)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 30 กันยายน				
			(พันบาท)	
รวม	70,400	67,031	(82,841)	(72,946)
การหักกลบรายการของภาษี	(70,400)	(67,031)	70,400	67,031
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	-	-	(12,441)	(5,915)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	งบการเงินรวม		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2567				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	5,099	607	-	5,706
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	778	(60)	-	718
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	74,931	(235)	6,580	81,276
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,409	69	-	2,478
รวม	83,217	381	6,580	90,178
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(72,946)	(5,909)	-	(78,855)
ตราสารอนุพันธ์	-	(3,986)	-	(3,986)
รวม	(72,946)	(9,895)	-	(82,841)
สุทธิ	10,271	(9,514)	6,580	7,337
2566				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	4,701	398	-	5,099
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	935	(157)	-	778
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	69,148	4,659	1,124	74,931
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,117	292	-	2,409
รวม	76,901	5,192	1,124	83,217

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		งบการเงินรวม		
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันสิ้นปี
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(63,542)	(9,404)	-	(72,946)
รวม	(63,542)	(9,404)	-	(72,946)
สุทธิ	13,359	(4,212)	1,124	10,271
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันต้นปี	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันสิ้นปี
		(พันบาท)		
2567				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	5,071	610	-	5,681
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	61,843	(804)	3,579	64,618
หนี้สินตามสัญญาเช่า	117	(16)	-	101
รวม	67,031	(210)	3,579	70,400
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(72,946)	(5,909)	-	(78,855)
ตราสารอนุพันธ์	-	(3,986)	-	(3,986)
รวม	(72,946)	(9,895)	-	(82,841)
สุทธิ	(5,915)	(10,105)	3,579	(12,441)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	ณ วันต้นปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันสิ้นปี
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
2566				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	4,664	407	-	5,071
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	56,151	4,734	958	61,843
หนี้สินตามสัญญาเช่า	105	12	-	117
รวม	60,920	5,153	958	67,031
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(63,542)	(9,404)	-	(72,946)
รวม	(63,542)	(9,404)	-	(72,946)
สุทธิ	(2,622)	(4,251)	958	(5,915)
17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
		(พันบาท / พันหุ้น)		
กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ				
บริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	295,693	242,685	255,043	212,854
จำนวนหุ้นสามัญที่ ณ วันที่ 30 กันยายน	20,898	20,898	20,898	20,898
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	14.15	11.61	12.20	10.19

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

18 เงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2567 และ 2566 มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2567				
เงินปันผลประจำปี 2566	26 มกราคม 2567	22 กุมภาพันธ์ 2567	10	209
2566				
เงินปันผลประจำปี 2565	27 มกราคม 2566	24 กุมภาพันธ์ 2566	18	376

19 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่		
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน		
กำไรหรือขาดทุน		ระดับ 2
		(พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		
สินทรัพย์ทางการเงิน		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	19,930	19,930

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	การกำหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบันคำนวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อกฎเกณฑ์ในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนปีละสองครั้งเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 3 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละรายและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			รวม
	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	
			(พันบาท)	
2567				
หนี้สินทางการเงินที่				
 ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	1,685,452	1,685,452	-	1,685,452
เจ้าหนี้อื่น	313,774	313,774	-	313,774
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและ				
อุปกรณ์	20,214	20,214	-	20,214
หนี้สินตามสัญญาเช่า	250,688	105,814	157,546	263,360
	2,270,128	2,125,254	157,546	2,282,800
2566				
หนี้สินทางการเงินที่				
 ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	1,832,505	1,832,505	-	1,832,505
เจ้าหนี้อื่น	321,685	321,685	-	321,685
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและ				
อุปกรณ์	9,974	9,974	-	9,974
หนี้สินตามสัญญาเช่า	342,145	120,780	241,021	361,801
	2,506,309	2,284,944	241,021	2,525,965

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	
(พันบาท)				
2567				
หนี้สินทางการเงินที่				
ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	1,514,455	1,514,455	-	1,514,455
เจ้าหนี้อื่น	275,005	275,005	-	275,005
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,268	16,268	-	16,268
หนี้สินตามสัญญาเช่า	28,381	16,626	12,670	29,296
	1,834,109	1,822,354	12,670	1,835,024
2566				
หนี้สินทางการเงินที่				
ไม่ใช่อนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้า	1,598,855	1,598,855	-	1,598,855
เจ้าหนี้อื่น	280,802	280,802	-	280,802
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,270	8,270	-	8,270
หนี้สินตามสัญญาเช่า	32,604	17,096	16,185	33,281
	1,920,531	1,905,023	16,185	1,921,208

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	2567		2566	
	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น (พันบาท)	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	648,032	14,752	41,804	180,088
ลูกหนี้การค้า	1,649,423	334,006	100,142	382,344
ลูกหนี้อื่น	1,273	(19)	343	530
เจ้าหนี้การค้า	(118,932)	(18,290)	(277,991)	(29,873)
เจ้าหนี้อื่น	(7)	(2,917)	(1,407)	(12,344)
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(1,636)	(513)	(3,251)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(151,937)	-	(214,485)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	2,179,789	173,959	(137,622)	303,009
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	(515,406)	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	1,664,383	173,959	(137,622)	303,009

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น (พันบาท)	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	648,032	10,456	41,804	171,529
ลูกหนี้การค้า	1,649,423	317,508	100,142	365,600
ลูกหนี้อื่น	1,273	-	343	530

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น	เงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา	เงินเยนญี่ปุ่น
		(พันบาท)		
เจ้าหนี้การค้า	(118,188)	(8,032)	(277,991)	(17,422)
เจ้าหนี้อื่น	(7)	(2,116)	(1,407)	(11,582)
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(1,636)	(513)	(3,251)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>2,180,533</u>	<u>316,180</u>	<u>(137,622)</u>	<u>505,404</u>
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	(515,406)	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	<u>1,665,127</u>	<u>316,180</u>	<u>(137,622)</u>	<u>505,404</u>

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็นไปได้ได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		การแข็งค่า	การอ่อนค่า	การแข็งค่า	การอ่อนค่า
			(พันบาท)		
2567					
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	(1)	21,798	(21,798)	21,805	(21,805)
เงินเยนญี่ปุ่น	(9)	15,656	(15,656)	28,456	(28,456)
2566					
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	(1,376)	1,376	(1,376)	1,376
เงินเยนญี่ปุ่น	(7)	21,211	(21,211)	35,378	(35,378)

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

20 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

21 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	8,346	2,354	8,346	2,354
เครื่องจักรและอุปกรณ์	24,984	50,008	16,237	34,793
เครื่องใช้สำนักงาน	3,769	3,739	209	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,948	45	2,680	-
รวม	40,047	56,146	27,472	37,147

ภาระผูกพันอื่น

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น

และสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

5,745	8,679	3,943	7,005
31,002	31,002	31,002	31,002

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานเป็นเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะครบกำหนดในระหว่างปี 2567 ถึง 2572

บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินหลายแห่งสำหรับการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

56-1 One Report
รายงานทางการเงิน

2567



บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ มูราโมโต้ : <https://www.metco.co.th>



METCO1

886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. +(66) 2-518-1280-6 แฟกซ์. +(66) 2-518-1287



METCO2

1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร. +(66) 2-338-1535 แฟกซ์. +(66) 2-338-1539



METCO3

99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร. +(66) 2-397-9221-30 แฟกซ์. +(66) 2-397-9232